

# Hàng triệu lý do để tìm kiếm cơ sở dữ liệu tiền thất lạc

Ngày 18 Tháng Bảy, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Chính phủ Alberta đang tìm kiếm chủ sở hữu hợp pháp của tổng cộng 154 triệu đô la tiền và tài sản vô thừa nhận.

Cơ quan đăng ký tài sản vô thừa nhận của Alberta lưu giữ tiền bị mất, bị bỏ rơi hoặc bị lãng quên. Cơ quan đăng ký hiện chứa hàng triệu tiền mặt, séc, phiếu chuyển tiền và các mặt hàng vô thừa nhận khác thuộc về những người có thể được hưởng một khoản thanh toán bất ngờ.

Cơ quan đăng ký tài sản vô thừa nhận của Alberta đã trả lại 1,4 triệu đô la cho 650 người chỉ trong năm 2023. Gần 350.000 mặt hàng riêng lẻ vẫn chưa có người thừa nhận trong sổ đăng ký, trong đó có một mặt hàng trị giá hơn 850.000 đô la. Nếu được thừa nhận, đây sẽ là số dư lớn nhất mà tỉnh bang từng chi trả, vượt qua kỷ lục hiện tại là 368.124 đô la đã được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của nó vào năm 2019.

“Ai lại không thích tiền miễn phí? Cơ quan đăng ký tài sản vô thừa nhận của Alberta là miễn phí và dễ kiểm tra, và việc tìm kiếm nhanh trong sổ đăng ký có thể giúp hoàn lại cho ai đó số tiền mà họ thậm chí có thể không biết mình có quyền nhận được.”

*Nate Horner, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Khố kiêm Bộ Trưởng Bộ Tài Chính*

Kể từ khi thành lập vào năm 2008, cơ quan đăng ký tài sản vô thừa nhận của Alberta đã trả lại 13,8 triệu đô la cho hơn 8.500 chủ sở hữu. Nguồn của các khoản tiền vô thừa nhận bao gồm các khoản tiền gửi không có người nhận, tiền lương chưa được rút ra, các khoản thanh toán vượt mức cho vay và các khoản tiền vô thừa nhận từ các tài khoản đầu tư không hoạt động.

Chương trình tài sản vô thừa nhận của Alberta được điều hành và quản lý bởi tỉnh bang thông qua *Đạo Luật Tài Sản Cá Nhân Vô Thừa Nhận và Tài Sản Được Giao*. Đạo luật này cho 10 năm để các chủ sở hữu đóng góp và đòi lại số tiền bị mất của họ, sau đó số tiền này sẽ được

chuyển vào quỹ doanh thu chung của chính phủ để giúp chi trả cho các chương trình và dịch vụ cho người dân Alberta.

Các cá nhân có thể tìm kiếm cơ quan đăng ký tài sản vô thừa nhận của Alberta trên trang web Missing Money, một cổng thông tin được Alberta và các khu vực pháp lý Bắc Mỹ khác sử dụng, cho phép tìm kiếm trên nhiều khu vực pháp lý.

## Thông tin liên quan

- [Tài sản vô thừa nhận](#)
- [MissingMoney.com](#)

## Yêu cầu về truyền thông

### **Justin Brattinga**

587-357-2956

Thư Ký Báo Chí, Hội Đồng Quản Trị Ngân Khố và Tài Chính